



การประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy และมอบแนวทางปฏิบัติ
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
วันอังคาร ที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

การประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เมื่อวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวนลินรัตน์ สมเชียงใหม่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาพร้อมกันโดยได้เปิดโอกาสให้แต่ละส่วนราชการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และผลงานที่จะดำเนินการในเดือนต่อไป ทั้งนี้ นายกองการบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้มอบนโยบายสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสังกัดทุกคนให้ถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งยังได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน





จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณประตูทางเข้าที่ทำการ อบต. เพื่อแสดงเจตนารมณ์

อบต.บ้านสามโรง จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน

"ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชัน"

ประกาศเจตนารมณ์
"สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้"
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนต่อต้านการทุจริต

ZERO TOLERANCE **รวมกัน ต้านคอร์รัปชัน** **ACT NOW**

OPEN OFFICE
NO GIFT
Gift Policy
ไม่ต้องให้ของขวัญ

เปลี่ยนจาก **ของขวัญ**
เป็น **คำอวยพร**

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
เนื่องในโอกาสเทศกาลสำคัญๆ ที่หมายถึง
"งดให้ งดรับ"

โดยเปลี่ยนเป็นการรับความปรารถนาดี ด้วยมิตรไมตรีหรือคำอวยพร
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความสุจริตโปร่งใสป้อนไปสู่ปณิธานเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมนี้ปึงให้บริการด้วยความจริงใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน